



# LIÊN ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

## BẢN TIN Số 02 2025

### Lời Mở

Kính chúc quý Đức Cha, quý Đức Ông, quý Cha, quý Thầy Phó Tế, quý Tu Sĩ Nam Nữ và Cộng đoàn Dân Chúa thuộc Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam một năm mới ân sủng và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Mục đích của Bản Tin Liên Đoàn là chia sẻ thông tin sinh hoạt các Giáo xứ, Giáo đoàn, Dòng tu Việt Nam đang hiện diện và phục vụ tại Hoa Kỳ. Trong tinh thần ấy, chúng con lần lượt giới thiệu và xin cầu nguyện cho các cha đang phục vụ các cộng đoàn Giáo xứ, có dâng thánh lễ Tiếng Việt, theo thứ tự abc. Những thông tin này được lấy từ các website của các Giáo phận, vì vậy, xin vui lòng liên lạc với chúng con qua email: [bantinliendoan@gmail.com](mailto:bantinliendoan@gmail.com) nếu những thông tin này cần được cập nhật.

Thay Mặt Ban Biên Tập  
Linh mục Tổng Thư Ký  
**Gioan Nguyễn Vũ Việt**

### Chúc Mừng 10 Năm Linh Mục



Cha Gioan Baotixita  
Kim Quốc Dũng, SDD



Cha Phanxicô Xaviê  
Nguyễn Văn Vinh, SDD

Cha Gioan Baotixita Kim Quốc Dũng, SDD và Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Vinh, SDD, thụ phong LM ngày 10 tháng 1 năm 2015.

### PHÂN ƯU

+ Liên Đoàn xin hiệp thông cầu nguyện với quý Cha và quý Nữ tu: Cha Phaolô Nguyễn Luật Khoa, OFM., Cha Micae Nguyễn Trần, OFM., Cha Tadeô Nguyễn Hữu Anh Tuấn, CSSR., Nữ tu Maria Nguyễn T. Mỹ Hoa, FMM., Nữ tu Cécilia Nguyễn T. Mỹ Diệu, PDDM., Và gia quyến về sự ra đi của Cụ Cố Antôn Zacaria Nguyễn Hữu Ân đã được Chúa thương gọi về ngày 17 tháng 1 năm 2025 tại San Jose, hưởng thọ 94 tuổi.



+ Liên Đoàn xin hiệp thông cầu nguyện với quý Cha Vũ Đức Thành, SDD về Ông Cố Phêrô Vũ Đức Tuấn đã an nghỉ trong Chúa vào ngày 17-01-2025 tại Milpitas, California, hưởng thọ 96 tuổi.



Nguyễn xin Thiên Chúa thương xót đón nhận Cụ Cố Antôn Zacaria và Phêrô Vũ Đức Tuấn vào Bàn Tiệc Nước Trời.

### GIỚI THIỆU VỀ GIÁO XỨ

### GIÁO XỨ CHÚA PHỤC SINH

3900 Meramec St. Saint. Louis, MO 63116  
314-832-7023 | [gxchuaphucsinh@gmail.com](mailto:gxchuaphucsinh@gmail.com)



Lm Nguyễn Thanh Bình, SVD

Khoảng đầu thập niên 90 cộng đồng người Việt tại thành phố St. Louis, MO bắt đầu hình thành. Cộng đồng công giáo sống rải rác và mỗi tháng quy tụ nhau để có một thánh lễ tiếng Việt do các Cha thuộc chi dòng Đồng Công (danh xưng cũ) lái xe 4 tiếng dâng lễ mỗi tháng. Lúc đầu cộng đoàn dùng nhiều nhà thờ khác nhau. Nhưng sau đó dùng cố định nhà thờ St. Piô V để dâng lễ hàng tháng.

Đến năm 1995 Cha Vincente Phạm Minh Châu, SVD, được bổ nhiệm làm quản nhiệm cộng đoàn Khiết Tâm Mẹ. Sau hai năm phục vụ, số giáo dân gia tăng và có thể tự lập nên Đức Tổng cho phép di chuyển về nhà thờ Thánh Tôma Aquin, cùng với giáo dân Mỹ, để phát triển giáo xứ. Dưới sự lãnh đạo của Cha Chánh xứ Phạm Minh Châu, cộng đoàn người Việt bắt đầu lớn mạnh với nhiều sinh hoạt năng động của các hội đoàn: Thiếu Nhi Thánh Thể, Bà Mẹ Công Giáo, và Liên Minh Thánh Tâm.

Đến năm 2003 Cha Phêrô Võ Tá Đề, SVD, được bổ nhiệm làm Chánh xứ thay cha Vincente Phạm Minh Châu. Giáo xứ tiếp tục lớn mạnh về tinh thần sống đạo cũng như số giáo dân tăng vọt. Nhà thờ trở nên chật hẹp. Một lần nữa, vào năm 2005, cộng đoàn Việt Nam được Đức Tổng cho di chuyển đến nhà thờ Chúa Phục Sinh, một ngôi nhà thờ khang trang, có 600 chỗ ngồi, với diện tích đất rộng lớn, kể cả trường học to lớn có 10 phòng học thật rộng rãi cùng với các phòng sinh hoạt rộng và thoải mái. Nhà thờ được xây dựng vào năm 1953 nhưng có nét kiến trúc hiện đại, hoàn toàn khác biệt với tất cả các nhà thờ trong Tổng Giáo Phận. Và vì thế ngôi thánh đường được hưởng danh dự là di sản của thành phố St. Louis.

Số giáo dân người Mỹ của GX Chúa Phục Sinh lúc đó còn khoảng



Lm Le Ngọc Sơn, SVD

vài chục người. Qua 20 năm sau, số giáo dân người Mỹ còn lại 7 người. Trong 20 năm qua Giáo xứ trải qua bốn Cha Chánh xứ. Trước tiên là Cha Phêrô Võ Tá Đề (2005-2009), kế đến là các Cha Đaminh Nguyễn Anh Dũng, SVD (2009-2017), Cha Gioan Lưu Mai Khiên, SVD (2017-2022) (qua đời năm 2022), và đương thời là Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Bình, SVD.

Giáo Xứ Chúa Phục Sinh là giáo xứ người Việt duy nhất trong tổng Giáo Phận St. Louis, gồm có khoảng trên dưới 400 gia đình, có đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Liên Minh Thánh Tâm, Hội Cầu Nguyện, Nhóm Canh Tân Đặc Sủng, hội Bà Mẹ Công Giáo, Hội Mân Côi, Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, ca đoàn thánh Phêrô - Phaolô, và ca đoàn Têrêsa - Thiếu Nhi.

Cùng với cha chánh xứ và cha phó xứ Phêrô Sơn Lê, SVD, Giáo xứ được điểm phúc có sự hiện diện của 8 Sơ dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm kể từ năm 2011.

Giáo xứ có châu Thánh Thể mỗi tối thứ Sáu 30 phút trước thánh lễ, và mỗi ngày thứ Năm đầu tháng từ 08:00 am - 03:00pm.

Kiến trúc nội thất của ngôi nhà thờ nhìn rất lạ đối với nhiều người. Lạ vì không có nét cổ kính và "sang trọng". Nhưng đi sâu vào điểm nhấn của Tin Mừng, đặc biệt là Tin Mừng Thánh Gioan. Đó là tử nạn và Phục Sinh.

### GIÁO XỨ/ CỘNG ĐOÀN VIỆT NAM TẠI BANG ALABAMA

#### Giáo Phận Birmingham

Lm Michael Vũ Douglas, Chánh xứ  
Our Lady of La Vang Catholic Parish  
St. John Bosco Church  
142 52<sup>nd</sup> Pl., N.  
Birmingham, AL 35212  
205-599-2124

#### Giáo Phận Mobile

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Biểu, Chánh xứ  
St. Margaret's Parish  
13790 S Wintzell Avenue P.O. Box 365  
Bayou LaBatre, AL 36509  
251-824-2415  
[stmargaretbayoulabatre.org/](http://stmargaretbayoulabatre.org/)

Lm. Joseph Dương Minh Cư, Chánh xứ  
St. Monica Catholic Church  
1131 Dauphin Island Pkwy  
E. Mobile, AL 36605  
334-479-7360  
[stmonicamobile.org](http://stmonicamobile.org)